

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, ข้อมูลศก. สหรัฐที่อ่อนแอ ช่วยลดกังวลเฟดขึ้นดบ.

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดที่ออกมาอ่อนแอลง ทำให้นักลงทุนบางส่วนหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ย

*แต่ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทจะยังแกว่งในกรอบที่จำกัดต่อไป เพื่อรอผลประชุมเฟด และปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันทิศทางตลาดให้ชัดเจนขึ้น

*ดอลลาร์ทรงตัวในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชียวันนี้ ในขณะที่เทรดเดอร์ใช้ความระมัดระวังในการลงทุน ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้

*นักลงทุนจะจับตาดูงานแถลงข่าวของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด ในช่วงหลังการประชุมเฟดในวันพุธนี้

*แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เฟดจะออกแถลงการณ์แบบสายเหยี่ยวหรือไม่ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมร่วงลงอย่างพลิกความคาดหมายในเดือนพ.ค.

*ขณะที่กิจกรรมภาคโรงงานและกิจกรรมภาคเหมืองแร่ ยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ และสิ่งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

*ยูโรขยับลงเล็กน้อยวันนี้ ขณะที่นักลงทุนไม่แน่ใจว่า รัฐบาลกรีซจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้หรือไม่

*วันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 343.25 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ในทุกช่วงอายุ 621.65 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปี ขายสุทธิ 422.06 ล้านบาท

*10.07 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.67/69 จาก 33.70/75 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.915/38.014 จาก 37.844/860 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 123.54/55 จาก 123.41 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1270/72 จาก 1.1283 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ตลาดยังน่าจะแค่แกว่งตัวในกรอบ ยังไม่ได้เห็นว่ามีแรงซื้อบาท/ดอลลาร์ อย่างมีนัยสำคัญอะไร ก็คงรอดูผลประชุมเฟดที่จะออกมาในคืนพรุ่งนี้ ช่วงนี้ตลาดดูจะเจียบๆ อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้